

ตั้ง ตำแหน่งยศนายทหารบก

วันที่ ๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๐

มีพระบรมราชโองการ ดำรัสเหนือเกล้า ฯ

- ให้นายพันโท พระภูวนารถนฤบาท เป็นนายพันเอก ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงจงพยุห เป็น นายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงสวัสดิทยานุกุล เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงวิทยากรณศักดิ์ เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงอาจรรรงค์ เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงวิจิตพุดผาญ เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงยุทธกิจบรรหาร เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงสุรยุทธโยธาผาญ เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้นายพันตรี หลวงร่ำบาดประจามิตร เป็นนายพันโท ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่นายพันตรี หลวงประสิทธิ์สัมบัติ เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยเอก หม่อมเจ้ากาญจนสังกาศ เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ทหารบก

- ให้นายร้อยเอก หลวงบริคุตวรภินท์ เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยเอก หลวงราชมุขีพด เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยเอก หลวงศักดิ์คีติยาวัชร เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หลวงวิศิษฐุรศักดิ์ เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หลวงศิลาพิทักษ์กร เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หลวงพลาภิรักษ์เดณี เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หลวงสุรินทร์โคระ เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หลวงพิทยุทธยวง เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หลวงจักรระบอพล เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยเอก หม่อมเจ้าพันธุประวัดี เป็นนายพันตรี ในกรมทหารบก

ให้ว่าที่นายร้อยเอก ชุนตะมะฤทธิรงค์ เป็นนายร้อยเอก ในกรม

ทหารบก

ให้ว่าที่นายร้อยเอก นายจัน เป็นนายร้อยเอก ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยโท ชุนองคราชอุรวัง เป็นนายร้อยเอก ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยโท ชุนพุดเดณา เป็นนายร้อยเอก ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยโท ชุนประหยัทยุทธภาพ เป็นนายร้อยเอก ในกรม

ทหารบก

ให้นายร้อยโท ชุนดำรงานง เป็นนายร้อยเอก ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยโท ดมเต็จ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอภัยวงศ์เดชาอุร

กรมขุนนครราชสีมา เป็นนายร้อยเอก ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยโท หม่อมเจ้าพงษ์ทินเทพ เป็นนายร้อยเอก ในกรม

ทหารบก

ให้นายร้อยโท นายสุข	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเลื่อน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเพ็ญ	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายใหญ่	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายทอง	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายถัม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายมั่น	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเจิม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเปรม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายรัตน์	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเจิม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเล็ก	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายยุทธ	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายไฉย	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายวาศ	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายผ่าน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายปลอด	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเย็น	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยโท นายสงวน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเทียน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายต๋ม้าย	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายผัน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายชู	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายกอน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายมงคล	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเต็ม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายผ่าน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายอ้วน	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายแสง	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายอำไพ	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายถม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยโท นายเพิ่ม	เป็น นายร้อยเอก	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยโท ชูนิสาภักดิ์	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี พระอุปถัมภ์จักร	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก

ทหารบก

ให้นายร้อยตรี นายเจือ	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายจัน	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยตรี นายสุตใจ	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายเข้ม	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายถ้วน	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายหรั่ง	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายภู	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี หม่อมหลวงตาต	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายยิ้ม	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายอ่อน	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายแอก	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายลั้ง	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายทองอยู่	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายเจริญ	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายบรรจง	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายชดต	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายชุย	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายจ้อ	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายพุม	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายถอย	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายเมศ	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยตรี	นายศุข	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายชบุ	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายบัว	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายบุญธรรม	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายหยด	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายเค็ดม	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายหงษ์	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายเปลียน	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายแสง	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายเจิม	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายฉัตร	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายเป่า	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายสาย	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายเทื้อบ	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายแวง	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายพรหม	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายหุน	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายเกต	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นายสวัสดิ์	เป็น	นายร้อยโท	ในกรมทหารบก

ให้นายร้อยตรี นายพูน	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายนก	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายเชื้อ	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายดม้าย	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายบุญรอด	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายทวีชัย	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายจัน	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้นายร้อยตรี นายอาวรณ์	เป็น นายร้อยโท	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายโต	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายสิง	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายฉาย	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายยิ้ม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายโต๊ะ	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายกัณฑ์ทอง	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายสอน	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายหม่อม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเนตร	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายผิว	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายทวีชัย	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก

ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายท้อ เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเฮง เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายอ้อม เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ดำใจ เป็น นายร้อยตรี ในกรม
 ทหารบก

ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายกิมฮุ้น เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายพิ้ว เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเพ็ง เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเข้ม เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเขียน เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเหลื่อม เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเฮง เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายแม่ เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายชวน เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายอิตรอง เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายบุญ เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายอ่อน เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายประยูร เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก
 ให้ว่าที่ นายร้อยตรี นายเจียม เป็น นายร้อยตรี ในกรมทหารบก

ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายดอย	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายอ้อย	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายตึก	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายบุญมาก	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายสอน	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายมั่น	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายเพิ่ม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายบุญสด	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายชอม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายดี	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายถนอม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายแจ่ม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายถอม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายสุตใจ	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายระเณม	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายเจือ	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายหุดย	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายดีศ	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายราว	เป็น นายร้อยตรี	ในกรมทหารบก

ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายทอง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายแก้ว	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายโต	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายถวิล	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายปลัดม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายสัง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายดี	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายสุข	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	หลวงศักดิ์	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายแย้ม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายชิต	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายชัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายแดง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายสุข	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายพร้อม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายอุป	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายไหว	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายอิน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายเพ็ง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายเซย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายพัก	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายอ้อย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายบัว	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายขี้	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายจ้อย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายถนอม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายทรง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายแฉล้ม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้ว่าที่ นายร้อยตรี	นายน้อย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายลัด	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายฮะ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเด่น	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายวัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายฮ้อย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายปาน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายสุฤทธิ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายดี	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายโต	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายสือ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายบรรจบ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายอาจ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายจำนง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายสง่า	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเนตร	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายพรัง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายอุ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายดาบ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเจริญ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายผ่อง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายสอน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายสาย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายปิง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายสุต	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายทุม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายรวม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายฮ่า	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย	นายจินดา	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายดาวเรือง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเขว	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายฉน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายฉง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายแสง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเจริญ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเขื่อน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายธิต	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายอำพัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายสถิตย์	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเห็ดข่ม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายจัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายภาค	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายช่วง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายทองดี	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายพุด	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายทัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายยี	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย	นายครอบครัว	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายพื่อน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายคุ่น	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายทอง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายดีอาด	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายอิน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายสีหุ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเซย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเซอ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายผัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายบานเย็น เป็น นายร้อยตรี ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย หม่อมหลวงอภิรม เป็น นายร้อยตรี ใน กรม

ทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายแฉ่ม เป็น นายร้อยตรี ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายชม เป็น นายร้อยตรี ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายหนูน เป็น นายร้อยตรี ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายชิต เป็น นายร้อยตรี ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย นายตั้ง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเที่ยร	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเปา	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายหิวน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเขื่อน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายวอน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเห็ดเยี่ยม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายแถม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายกุดตาม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเกิด	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายภาค	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายพินิจ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายผิว	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายแถบ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายจำลอง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายรุ่ง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายไพร	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายโต๊ะ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายตั้ง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย	นายด้	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายแผน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายวีเชียร	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายชิต	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเกิด	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายสวัสดิ์	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายถวิล	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเปลื้อง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายชุ่ม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายทองอยู่	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเดือน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายตั้งยม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายเด็ก	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายชม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายบุญ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายตริก	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายช้อย	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายจำรัส	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นายสว่าง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๑๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๔ หน้า ๒๕๐

ให้นักเรียนนายร้อย นายใหญ่	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายกิม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายฉิม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเจิม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเทศ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายหรั่ง	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายพุก	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเทียบ	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายชัน	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายเต็ม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายชด	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย นายแกม	เป็น นายร้อยตรี	ใน กรมทหารบก

ข้าราชการกราบถวายบังคมลา

วันที่ ๔ พฤษภาคม วันขึ้นปีใหม่ คศ ๑๓๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เด็จ ออก ณ พระที่นั่ง อภิเศกคฤศิต
นายร้อยเอก หลวงไกรนารายณ์ กราบ ถวายบังคมลาไปรับราชการ

ตำแหน่งดัดดี เมืองราชบุรี